



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
เพื่อเข้ารับการประเมินด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก  
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน  
๒๕๖๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติ  
ตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการกลั่นกรองความเหมาะสม  
เบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ  
คัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ทั้ง ๒ องค์ประกอบ เพื่อเข้ารับการประเมินด้านผลงาน  
ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย  
ประกาศนี้

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ จะดำเนินการประเมิน  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ด้านผลงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗  
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ภายในวันพุธ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยเรียงตามรหัสประจำตัว  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ และทางหน้าเว็บไซต์  
[www.kpp2.go.th](http://www.kpp2.go.th) และ Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวีระ บัวผัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
เพื่อเข้ารับการประเมินด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

ลำดับ	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๑๐๐๑	นางสาวริษา จันทร์พุ่ม	
๒	๐๑๑๐๐๒	นางสาวสุภาวรัช ฤทธิ์นุช	

